
 
        บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย  

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ( ครั้งที ่1 ) ประจำปี พ.ศ. 2566 
วันจันทร์ที่ 29  พฤษภาคม 2566  ตั้งแต่ เวลา 09.00  น.   

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

รายช่ือผู้มาประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย 
๑ นายประเวท      จินาจันทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย 
2 นายสายเพชร     ทาโปปิน รองประธานสภา 
3 นายประชัน        ทาอินทร์ เลขานุการสภาฯ 
4 นายถนอม          มหาวงค์ ส.ท. เขต.1 
5 นายจรัส            พลอยแก้วผล ส.ท. เขต.1 
6 นายอัษฎาวุฒิ     สามเป็ง ส.ท. เขต.1 
7 นายชัยยาคร      จันทร์เพ็ญวัน ส.ท. เขต.1 
8 นายอุทัย           แก้วหมี ส.ท. เขต.2 
9 นายบุญมา         อินต๊ะแก้ว ส.ท. เขต.2 

10 นางพวงทอง      ปาทา ส.ท. เขต.2 
11 นายวิวัฒ          อูปคำ ส.ท. เขต.2 

 ผู้ลาประชุม  
      1 นายสม            ทาเกิด ส.ท. เขต.1 

 ผู้ขาดประชุม   ไม่มี  
ผู้เข้าร่วมการประชุม 
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลห้วยทราย 

1 นายวัยศักดิ์      ใจเทพ นายกเทศมนตรี 
2 นายชาคริต       ธิสา รองนายกเทศมนตรี 
3 นายสมพงษ์      กีไสย รองนายกเทศมนตรี 
4 นายอุทัย        ชัยบุญเรือง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
5 นายสุวัฒน์      อรินแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี 

พนักงานเจ้าหน้าที่ 
1 นายจีรพงศ์        เต็มจิตร์ ปลัดเทศบาล 
2 นายธรรพ์ณธรณ์   ใสญาติ ผู้อำนวยการกองช่าง 
3 นางสาวรังสิมา     บุญชัย ผู้อำนวยการกองคลัง 
4 นางสาวเบ็ญจมาภรณ์   กันทะปัน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
5 นางสาวปัณณพัฒน์    คำตุ้ย นิติกร 
6 นายบารมี         บุณยรัตนสนุทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
7 นางจีระนัน        เป็งเรือน ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 

 

จำนวนผู้มาประชุม    11  คน    ผู้ลาการประชุม 1 คน ผู้ขาดการประชุม – คน                             
จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม   12  คน   

        /เริ่มประชุมเวลา... 
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เริ่มประชุมเวลา   เวลา 09.00 น. 
 
นายประชัน ทาอินทร์ บัดนี้ได้กำหนดเวลาที่นัดหมาย และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย คณะ
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้บริหาร   และพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมแล้ว  ขอเรียนเชิญท่านประธานสภา 

เทศบาลตำบลห้วยทราย นายประเวท   จินาจันทร์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่  2                   
(ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2566 วันจันทร์ที่ 29  พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้ 

 
นายประเวท จินาจันทร์ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาลฯ ต ำบ ล ห้ ว ย ท ราย  ส มั ย ส ามั ญ  ส มั ย ที่  2  ( ค รั้ งที่  1 ) ป ระ จ ำปี  2 5 6 6                        

มีสมาชิกมาประชุม 11 ท่าน ลาประชุม 1 ท่าน เชิญท่านเลขานุการอ่านประกาศ
เทศบาลตำบลห้วยทราย 

 
นายประชัน ทาอินทร์ เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาทุกท่าน  และคณะบริหาร  เจ้าหน้าที่ทุกท่าน  
เลขานุการสภาเทศบาล กระผมขออนุญาตอ่านประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย ดังนี้ 

                                ประกาศสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
         เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 
พ.ศ. 2566 

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย ครั้งแรก เมื่อวันที่  17 
กุมภาพันธ์  2566 ได้กำหนดวันเริ่มต้นการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย   
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 1  พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 
พฤษภาคม 2566 นั้น 

เพ่ือให้การดำเนินกิจกรรมของสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย เป็นไปความด้วย
เรียบร้อย ถูกต้อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ. 2562 ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 21 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบล
ห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1  พฤษภาคม 
ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 มีกำหนด 30 วัน 

    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ  ณ  วันที่  24  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2566 

 
       (ประเวท   จินาจันทร์) 
       ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย 
         /นายประเวท จินาจันทร์... 
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นายประเวท จินาจันทร์ ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ                                                               
ประธานสภาเทศบาล 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
   นายสม    ทาเกิด  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย เขต. 1 ได้ขอลาประชุมสภา 

เทศบาลตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี พ.ศ. 2566 วันจันทร์          
ที่ 29 พฤษภาคม 2566 จึงแจ้งในประชุมสภาฯ แห่งนี้รับทราบ 

    
ระเบียบวาระท่ี 2     รับรองรายงานการประชุม 
 
 

นายประเวท จินาจันทร์        รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1)    
ประธานสภาเทศบาล ประจำปี  พ.ศ. 2566  เมื่อวันศุกร์ที่ 17  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  คณะกรรมการ 

ตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว  เมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์  2566               
มีจำนวน 71 หน้ากระดาษพิมพ์ ซึ่งได้แจกจ่ายให้สมาชิกสภาทุกท่านตรวจดูเป็น             
การล่วงหน้า  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554 ข้อ 33 แล้ว  
       มีสมาชิกสภาฯ ท่านให้จะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ / ถ้าไม่มี ผมขอให้ที่
ประชุมลงมติ สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล  
ห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยแรก ( ครั้งที่ 1 ) เมื่อวันศุกร์ที่ 17  พฤษภาคม พ.ศ.
2566 โปรดยกมือขึ้น ( สมาชิกสภารับรอง...10... เสียง ) สมาชิกสภาท่านใดเห็นควร
ไม่รับรอง ขอได้ โปรดยกมือขึ้น  ( สมาชิกสภายกมือไม่รับรอง.....–... เสียง )                      
งดออกเสียง....1....เสียง ทุกท่านพิจารณารายงานการประชุมสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดต้องการแก้ไขหรือไม่ครับ / เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดแก้ไข ถือว่าสภาฯ 
แห่งนี้รับรองรายงานการประชุมครับ 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง งดออกเสียง  1  เสียง 
 

นายประเวท จินาจันทร์ ต่อไประเบียบวาระท่ี 3 
ประธานสภาเทศบาล  
    

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
  -ไม่มี- 
 
นายประเวท จินาจันทร์ ต่อไประเบียบวาระท่ี 4 
ประธานสภาเทศบาล  
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นแต่งตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
  -ไม่มี- 
        /ระเบียบวาระท่ี 5... 
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นายประเวท จินาจันทร์ ต่อไประเบียบวาระท่ี 5 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง แจ้งเพ่ือทราบ 
นายประเวท จินาจันทร์ 5.1. เรื่อง รายงานประมาณการราคา กรณีระบบประปาและบ่อบาดาลชำรุด หมู่ที่ 8 
ประธานสภาเทศบาล บ้านห้วยทราย และหมู่ท่ี 4 บ้านสันเข้าแคบกลาง เชิญ ผู้อำนวยการกองช่าง ครับ 
 

นายธรรพ์ณธรณ์ ใสญาติ เรียนประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ   และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
ผู้อำนวยการกองช่าง กระผม นายธรรพ์ณธรณ์ ใสญาติ ผู้อำนวยการกองช่าง 

เรื่องเดิม ตามคำร้องทั่วไปจาก นายถวิล    ทะระถา   ได้ยื่นคำร้องเรื่องประปาและบ่อ  

หมู่ 8 เนื่องจากทางหมู่บ้านมีงบประมาณไม่เพียงพอ ขาดงบประมาณการบริหารเกี่ยวกับประปา ซึ่งบ่อบาดาล     

ยังขาดไฟฟ้าและอุปกรณ์ท่อเมนส่งน้ำบาดาลถึงระบบประปา จำนวน 2 จุด ดังนี้ 1.  ประปาข้างโบสถ์คริสต์ถึง
บ่อบาดาล 2. ประปาข้างศาลาถึงบ่อบาดาลบ้านผู้ใหญ่บ้าน  ตามคำร้องทั่วไป จากนายอุทัย  แก้วหมี                    
ได้ยื่นคำร้องเรื่องท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน ขอสนับสนุนท่อเมนส่งน้ำบาดาลถึงระบบประปา เพ่ือส่งน้ำจากบ่อ
บาดาลข้างเทศบาลห้วยทรายไปยังแทงค์น้ำหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยทราย ปัจจุบันน้ำประปา
ไม่เพียงพอต่อการอุปโภคและตามบันทึกข้อความสำนักปลัด ชม 71401/359 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 
เรื่องรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีระบบประปาและบ่อน้ำบาดาลชำรุด  ตามที่คณะกรรมการได้รับ
การแต่งตั้งได้ตรวจสอบขอ้เท็จจริงเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 แล้วนั้น ปรากฏว่า 

  ประปาบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 8 

  1.1 ขอติดตั้งระบบไฟฟ้า – มิเตอร์ไฟฟ้า บ่อบาดาลที่เจาะใหม่ 2 บ่อ 
  โดยให้คณะกรรมการบริหารกิจการประปาและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านห้วยทราย    
หมู่ที่ 8 ทำหนังสือขอติดตั้งมิเตอร์ไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันกำแพง เป็นจำนวนเงิน  749 บาท 
  1.2 ขอสนับสนุนปั้มซับเมอร์ส 2 จุด 
   - จุดที่ 1 บริเวณหน้าคริสตจักรป่าห้าห้วยทราย ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ฟาร์ม 
ไก่ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สันกำแพง 
   - จุดที่ 2 บริเวณข้างบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 โดยเสนอเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล 
ห้วยทรายเพื่อขอความคิดเห็นในการจัดซื้อจัดจ้างปั้มซับเมอร์ส  
  1.3 ขอสนับสนุน เดินท่อประปา 
   - บริเวณแยกบ้านบ่อส้ม ระยะทางความยาว 380 เมตร ใช้ ท่อ พีวีซี. ขนาดเส้นผ่าน 
ศูนย์กลาง 2” (ชั้น 8.5) จำนวน 100 ท่อน , ข้อต่อตรง พีวีซี 2” จำนวน 100 ตัว , ข้องอ 90 องศา พีวีซี 2”  
จำนวน 5 ตัว และกาวทาท่อพีวีซี ขนาด 250 กรัม จำนวน 2 กระป๋อง  
   - บริเวณด้านข้างบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ระยะทางความยาว 380 เมตร ใช้ท่อ พีวีซี.  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2” (ชั้น 8.5) จำนวน 100 ท่อน , ข้อต่อตรง พีวีซี 2” จำนวน 100 ตัว , ข้องอ                 
90 องศา พีวีซี 2” จำนวน 5 ตัว และกาวทาท่อพีวีซี ขนาด 250 กรัม จำนวน 2 กระป๋อง  
  
 
 
   
             /ประปาหมู่บ้าน... 
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 ประปาหมู่บ้านสันเข้าแคบกลาง หมู่ที่ 4 

  ข้อเรียกร้องที่คณะกรรมการบริหารกิจการประปาและบำรุงรักษาระบบประปา ห้วยทราย              
หมู่ที่ 4 ขอรับการสนับสนุนและขอความช่วยเหลือ ดังนี้ 
  ขอสนับสนุน เดินท่อประปา 

  - บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลหลังเก่าไปยังแทงค์น้ำหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล 
ห้วยทราย ระยะทางความยาว 380 เมตร ใช้ ท่อ พีวีซี. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2” (ชั้น 8.5) จำนวน 100 
ท่อน , ข้อต่อตรง พีวีซี 2” จำนวน 100 ตัว , ข้องอ 90 องศา พีวีซี 2” จำนวน 5 ตัว และกาวทาท่ อพีวีซี 
ขนาด 250 กรัม จำนวน 2 กระป๋อง และประปาหมู่บ้านสันเข้าแคบกลาง หมู่ที่ 4 ได้รับสนับสนุนซับเมอร์ส 
จากบริษัท ฟาร์มไก่ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สันกำแพง 

  เบื้องต้น คณะกรรมการที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้รับการรายงานพร้อมสำเนารายรับ - 
รายจ่ายของประปาหมู่บ้าน  พบว่า มีสถานะการเงิน ไม่เพียงพอต่อการบริหารงานกิจการประปา 
  ข้อเท็จจริง กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยทราย ได้ดำเนินการประมาณราคาก่อสร้าง ดังนี้ 

  1. ประมาณการราคาท่อเมนส่งน้ำบาดาลถึงระบบประปา ท่อเมนส่งน้ำประปา จำนวน 2 จุด 
หมู่ที่ 8 บ้านห้วยทราย งบประมาณ 41,660.-บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายนี้ 
  2. ประมาณการราคาท่อเมนส่งน้ำบาดาลถึงระบบประปา ประปาข้างศูนย์เด็กเล็กถึงบ่อบาดาล 
หมู่ที่ 4 บ้านสันเข้าแคบกลาง งบประมาณ 20 ,830.-บาท (สองหมื่นแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) รายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้ายนี้ 
  3. กองช่างดำเนินการสืบราคาและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ รายการ ปั๊มบาดาล  
(ซบัเมอร์ส) 

  ข้อเสนอแนะและข้อพิจารณา 

  1. ประมาณการราคาท่อเมนส่งน้ำบาดาลถึงระบบประปา ท่อเมนส่งน้ำประปา จำนวน 2 จุด 
งบประมาณ 41,660.-บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ 
  2. ประมาณการราคาท่อเมนส่งน้ำบาดาลถึงระบบประปา ประปาข้างศูนย์เด็กเล็กถึงบ่อบาดาล 
หมู่ที่ 4 บ้านสันเข้าแคบกลาง งบประมาณ 20 ,830.-บาท (สองหมื่นแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) รายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้ายนี้ 
  3. เห็นควรดำเนินการสืบราคาและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ รายการ ปั๊ มบาดาล 
(ซับเมอร์ส) 

จึงแจ้งมาให้ทางสภาเทศบาลแห่งนี้ได้รับทราบ ครับ ขอบคุณครับ 
 

 

นายประเวท จินาจันทร์ มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่/ถ้าไม่มี ถือว่า 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทรายแห่งนี้ รับทราบ ครับ  ต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.2 เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล             

ห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ไตรมาสที่ 1 – 2)                                                           
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)  เชิญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

 
         /นายบารมี บุณยรัตนสุนทร... 
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นายบารมี บุณยรัตนสุนทร เรียนประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา ฯ  และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ กระผม นายบารมี  บุณยรัตนสุนทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระผมขอแจ้ง

รายละเอียดรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล             
ห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ไตรมาสที่ 1 – 2)                                                           
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) 

บทสรุปผู้บริหาร 

  การติดตามและการประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตาม
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนด
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และจากการประชุมคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้กำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มี
ความสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้ดำเนินการประชุมติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีละ 2 ครั้ง ในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 รอบแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึง 
มีนาคม และในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 รอบที่สอง ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึง กันยายน โดยผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 
ตั้งแตเ่ดือน ตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566 สรุปได้ดังนี้ 

 สรุปผลการติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยทราย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566) 

  ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 นั้น เทศบาลตำบลห้วยทรายมีโครงการทั้งสิ้น 122 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน        
47 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38.52 อยู่ระหว่างดำเนินการ 30 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 24.59 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 45 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 36.88 งบประมาณทั้งหมด 30,130,850 บาท ดำเนินการเบิกจ่าย
แล้ว 12,313,985 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.86 ของงบประมาณทั้งหมด ทั้งนี้สามารถจำแนกผลการดำเนิน
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตาม
ยุทธศาสตร์ได้ดังนี ้

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม     
 มีจำนวนโครงการทั้งหมด 39 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 16 โครงการ อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 12 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 11 โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ 8,904,250 บาท ดำเนินการ
เบิกจ่ายแล้ว 3,101,145 บาท 

       

          /ยุทธศาสตร์ที่ 2... 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 มีจำนวนโครงการทั้งหมด 25 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 9 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
9 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 7 โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ 18,617,600 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว 
8,317,353 บาท 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 มีจำนวนโครงการทั้งหมด 34 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 18 โครงการ อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 5 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 11 โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ 718,000 บาท ดำเนินการ
เบิกจ่ายแล้ว 306,701 บาท 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 มีจำนวนโครงการทั้งหมด 1 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ  
0 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 0 โครงการ งบประมาณท่ีตั้งไว้ 10,000 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว  9,980 
บาท 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

 มีจำนวนโครงการทั้งหมด 7 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ  
1 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 4 โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ 144,000 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว 
48,640 บาท 

 ยุทธศาสตร์ที ่6 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

 มีจำนวนโครงการทั้งหมด 11 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
2 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 8 โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ 177,000 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว 
53,920 บาท 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 มีจำนวนโครงการทั้งหมด 5 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 0 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 
โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 4 โครงการ โครงการงบประมาณที่ตั้ง 1,560,000 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว 
476,246 บาท 

สรุปผลการติดตามผลการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ เทศบาลตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566  

 ผลการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ เทศบาลตำบลห้วยทรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำแนกตาม
แผนงานดังนี้ 

          /แผนงานบริหาร... 
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 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป   

 1.1. งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล) 

 มีรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ทั้งหมด 3 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 2 รายการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 
1 รายการ งบประมาณท่ีตั้งไว้ 50,700  บาท ดำเนินการเบิกจ่าย 21,000 บาท 

 1.2 งานบริหารงานคลัง (กองคลัง) 

 มีรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ทั้งหมด 2 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 0 รายการ งบประมาณที่ตั้งไว้ 
9,000 บาท ดำเนินการเบิกจ่าย 0 บาท 

2. แผนงานสาธารณสุข (งานสาธารณสุข สำนักปลัดฯ) 

มีรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ทั้งหมด 1 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1 รายการ งบประมาณที่ตั้งไว้ 
23,970 บาท ดำเนินการเบิกจ่าย 23,970 บาท 

 3. แผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ)  

 มีรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ทั้งหมด 2 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 2 รายการ งบประมาณที่ตั้งไว้ 
13,000 บาท ดำเนินการเบิกจ่าย 13,000 บาท 

 4. แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา (กองช่าง)   

 มีรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ทั้งหมด 5 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 4 รายการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 
1 รายการ งบประมาณท่ีตั้ง 1,823,676 บาท ดำเนินการเบิกจ่าย 1,801,091 บาท 

นายประเวท จินาจันทร์ มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่/ถ้าไม่มี ถือว่า 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทรายแห่งนี้ รับทราบ ครับ  ต่อไป  
 
ระเบียบราวะท่ี 6 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
นายประเวท จินาจันทร์ ข้อ 6.1. ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล 2566  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เชิญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย ครับ 

แบบขอเสนอญัตต ิ

                                                                   ทีท่ำการสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย 
                                                                               หมู่ที่ 4  ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง 
                      จังหวัดเชียงใหม่   ๕๐๑๓๐ 
 

                 วันที่  15  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2566 
เรื่อง     ขอเสนอญัตติ 
เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย 
                 /กองช่าง... 
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            กองช่างเทศบาลตำบลห้วยทราย ขอเสนอญัตติเพ่ือให้สภาเทศบาลตำบลห้วยทรายพิจารณา
อนุมัติให้ความเห็นชอบ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 
พ.ศ. 2566  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
  ด้วยกองช่างเทศบาลตำบลห้วยทราย ตามนโยบายจากผู้บริหารให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนและตอบสนองความต้องการของประชาชนภายในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบเทศบาลตำบล
ห้วยทราย ตลอดจนดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับให้บริการประชาชนและจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับอำนวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชน เพ่ือนำเสนอต่อคณะผู้บริหารเพ่ือพิจารณาถึงเหตุและความจำเป็น ซึ่งหากเป็นการจัดหา
ครุภัณฑ์ที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ และการอำนวยความสะดวกต่อการให้บริการประชาชนจะได้
นำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย เพ่ือโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 
  กองช่างมีครุภัณฑ์ที่ต้องจัดหาเพื่อให้ความช่วยเหลือและดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
และตอบสนองความต้องการของประชาชนกรณีระบบประปาหมู่บ้านบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยทราย 
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีคำสั่งเทศบาลตำบลห้วยทราย ที่ 432/2566 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 
2566 ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ได้รับรายงาน
การสำรวจความต้องการจัดหาครุภัณฑ์ สำหรับใช้ปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนของ กองช่างแล้ว พบว่า
ครุภัณฑ์ท่ีมีความจำเป็นต้องจัดหาในการบริการประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน จำนวน 1 รายการ เพ่ือให้การ
บริหารงานของกองช่างเทศบาลตำบลห้วยทราย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงจำเป็นต้องโอนลดเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

ขออนุมัติโอนเพิ่ม  เนื่องจากตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 
งบ   ลงทุน 
หมวดรายจ่าย  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์การเกษตร 
รายการ  ปั๊มบาดาล (ซับเมอร์ส)  

  งบประมาณอนุมัติ   0.00.- บาท      ยอดคงเหลือก่อนโอน      0.00.- บาท 
  โอนเพิ่ม  14,500.- บาท      ยอดคงเหลือหลังโอน  14,500.- บาท 
    ขออนุมัติโอนลด 
    แผนงาน  งบกลาง 
    งาน  งบกลาง 
    ประเภท  รายจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
  งบประมาณอนุมัติ     13,880,000.- บาท   ยอดคงเหลือก่อนโอน   4,897,100.-  บาท   
  โอนลด      14,500.- บาท   ยอดคงเหลือหลังโอน    4,882,600.-  บาท 
 

  เพ่ือเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ” 
  

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
 
        /ขอแสดงความนับถือ... 
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             ขอแสดงความนับถือ 
       (ลงชื่อ)       ผู้เสนอ 
 

                         (นายวัยศักดิ์  ใจเทพ) 
                                            นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย  
 
นายประเวท จินาจันทร์  มีสมาชิกสภาเทศบาล ฯ ท่านใดจะอภิปรายครับ ขอเรียนเชิญ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญ  นายจรัส   พลอยแก้วผล ครับ      
 

นายจรัส  พลอยแก้วผล เรียนประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ   และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายจรัส  พลอยแก้วผล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย เขต. 1                

กระผมเห็นด้วยกับการที่จะดำเนินการจัดซื้อซับเมอร์ส เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนและตอบสนองความต้องการของประชาชน ขอบคุณครับ 

 
นายประเวท  จินาจันทร์ มีสมาชิกสภาเทศบาล ฯ ท่านใดจะอภิปรายครับ / หากไม่มีผลจะขอความเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล ญัตติที่ 1/2566 เรื่อง ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 

เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 สมาชิกสภาเทศบาล ฯ ท่านใดเห็นขอบโปรดยกมือขึ้นครับ 
 
มติที่ประชุม -สมาชิกสภา ฯ เข้าประชุม  11 ท่าน 
 -เห็นชอบ    10 เสียง 
 -ไม่เห็นชอบ      0 เสียง 
 -งดออกเสียง      1 เสียง 
 
ระเบียบวารที่ 6 ข้อ 6.2 
นายประเวท จินาจันทร์ ญัตติที่ 2/2566 เรื่อง ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 
ประธานสภาเทศบาล เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เชิญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย ครับ 

แบบขอเสนอญัตติ 

                                                                 ที่ทำการสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย 
                                                                               หมู่ที่ 4  ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง 
                      จังหวัดเชียงใหม่   ๕๐๑๓๐ 
 

                 วันที่  22  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2566 
 

เรื่อง     ขอเสนอญัตติ 
 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย 
 

            สำนักปลัดเทศบาลตำบลห้วยทราย ขอเสนอญัตติเพ่ือให้สภาเทศบาลตำบลห้วยทรายพิจารณา
อนุมัติให้ความเห็นชอบ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 
พ.ศ. 2566  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
   
          /สำนักปลัด... 
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  สำนักปลัดเทศบาลตำบลห้วยทราย ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน              
2 รายการ (โต๊ะเหล็กขนาด 4 ฟุต และเก้าอ้ีพนักพิงแขน) สำหรับใช้รองรับบุคลากรใหม่ ตำแหน่ง นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน ที่เข้าปฏิบัติงานในสังกัดเทศบาลตำบลห้วยทราย เพื่อให้การบริหารงานของสำนักปลัดเทศบาล
ตำบลห้วยทราย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงจำเป็นต้องโอนลดเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566             
เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
  รายการที่ 1 โต๊ะเหล็กขนาด 4 ฟุต จำนวน  1 ตัว 
  โอนลด แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมวด                 
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ โครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ 
  งบประมาณอนุมัติ 30,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  20,742.-บาท 
  โอนลด    5,850.-บาท  งบประมาณหลังโอน  14,892.-บาท 
  โอนตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ วไป งบลงทุน                 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ โต๊ะเหล็กพ ร้อมขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว              
เป็นจำนวนเงิน 5,850.-บาท (ห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
    รายการที่ 2 เก้าอี้พนักพิงแขน  จำนวน   1   ตัว 
  โอนลด แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมวด               
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ โครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ 

งบประมาณอนุมัติ 30,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  14,892.-บาท 
  โอนลด    1,950.-บาท  งบประมาณหลังโอน  12,942.-บาท 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    แผนงานบริหารงานทั่วไป    งานบริหารทั่วไป   งบลงทุน                  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เก้าอ้ีพนักพิงแขนจำนวน 1 ตัว เป็นจำนวนเงิน 1,950.-
บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
  เพ่ือเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ” 
  

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
 

             ขอแสดงความนับถือ 
       (ลงชื่อ)       ผู้เสนอ 
 

                         (นายวัยศักดิ์  ใจเทพ) 
                                           นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย  
 
นายประเวท จินาจันทร์  เชิญ ปลัดเทศบาลตำบลห้วยทราย ครับ 
ประธานสภาเทศบาล     
 
 
            /นายจีรพงศ์  เต็มจิตร์... 
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นายจีรพงศ์  เต็มจิตร์  เรียนประธานสภา ฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา ฯ  และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล กระผม นายจีรพงศ์  เต็มจิตร์  ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลห้วยทราย ขอเพ่ิมเติม

รายละเอียดจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย เนื่องเทศบาลตำบลห้วยทราย 
ได้รับรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่             
1 พฤษภาคม 2566 ครับ 

 
นายประเวท  จินาจันทร์ มีสมาชิกสภาเทศบาล ฯ ท่านใดจะอภิปรายครับ/หากไม่มีผลจะขอความเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล ญัตติที่ 2/2566 เรื่อง ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 

เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 สมาชิกสภาเทศบาล ฯ ท่านใดเห็นขอบโปรดยกมือขึ้นครับ 
มติที่ประชุม -สมาชิกสภา ฯ เข้าประชุม  11 ท่าน 
 -เห็นชอบ    10 เสียง 
 -ไม่เห็นชอบ      0 เสียง 
 -งดออกเสียง      1 เสียง 
 
ระเบียบวารที่ 6 ข้อ 6.2 
นายประเวท จินาจันทร์ ญัตติที่ 3/2566 เรื่อง ขอความเห็นชอบในการใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ 
ประธานสภาเทศบาล เชิญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย ครับ 

แบบขอเสนอญัตติ 

                                                                 ที่ทำการสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย 
                                                                               หมู่ที่ 4  ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง 
                      จังหวัดเชียงใหม่   ๕๐๑๓๐ 
 

                 วันที่  15  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2566 
 

เรื่อง     ขอเสนอญัตติ 
 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย 
 

            กองช่างเทศบาลตำบลห้วยทราย ขอเสนอญัตติเพ่ือให้สภาเทศบาลตำบลห้วยทราย พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบในการใช้พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ               
สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2566  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
  ตามที่ นายพิรุณ  ขัตธิ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอยซิว หมู่ที่ 6 มีความประสงค์เจาะบ่อบาดาลประปา
หมู่บ้ านใน พ้ืนที่ สาธารณประโยชน์  ที่ดินโฉนดเลขที่  34815 เล่ม 349 หน้า 15 เลขที่ดิน 367               
หน้าสำรวจ 2767 และตามงบประมาณเทศบัญญัติประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้าง        
ถังเก็บน้ำเหล็กรูปแซมเปญ (แบบไม่ตอกเข็ม) หมู่ที่ 6 บ้านดอยซิว งบประมาณ 300,000.- บาท และเพ่ือให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ทบวงการเมืองใช้ที่ดินของรัฐเพ่ือ
ก่อประโยชน์ในราชการ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2541 
 
 
 
 
 

          /กองเทศบาล... 
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  กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยทราย จึงขอเสนอเรื่องเข้าการประชุมสภาและขอมติเห็นชอบ             
ในการใช้พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ในการเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้านและทำการก่อสร้างถังเก็บน้ำเหล็กรูปแซมเปญ 
(แบบไม่ตอกเข็ม) หมู่ที่ 6 บ้านดอยซิว ในพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ โฉนดเลขที่ 34815 เล่ม 349 หน้า 15 
เลขที่ดิน 367 หน้าสำรวจ 2767   
  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ทบวง
การเมืองใช้ที่ดินของรัฐเพ่ือก่อประโยชน์ในราชการ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2541 
 

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
 

             ขอแสดงความนับถือ 
       (ลงชื่อ)       ผู้เสนอ 
 

                         (นายวัยศักดิ์  ใจเทพ) 
                                            นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย  
 
นาประเวท จินาจันทร์ เชิญ ผู้อำนวยการกองช่าง ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายธรรพ์ณธรณ์  ใสญาติ  เรียนประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ   และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
ผู้อำนวยการกองช่าง กระผม นายธรรพ์ณธรณ์  ใสญาติ  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ขอเพ่ิมเติม จาก

ท่านนายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ทบวงการเมืองใช้ที่ดินของรัฐเพื่อก่อประโยชน์
ในราชการ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2541 จึงขอมติเห็นชอบในการใช้พ้ืนที่
สาธารณประโยชน์ในการเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้านและทำการก่อสร้างถังเก็บน้ำเหล็ก    
รูปแซมเปญ (แบบไม่ตอกเข็ม) ขอขอบคณุครับ 

                           
นายประเวท  จินาจันทร์ มีสมาชิกสภาเทศบาล ฯ ท่านใดจะอภิปรายครับ/หากไม่มีผลจะขอความเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล ญัตติที่ 3/2566 เรื่อง การใช้พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ในการเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้าน

และทำการก่อสร้างถังเก็บน้ำเหล็กรูปแซมเปญ (แบบไม่ตอกเข็ม) หมู่ที่ 6 บ้านดอยซิว 
 สมาชิกสภาเทศบาล ฯ ท่านใดเห็นขอบโปรดยกมือขึ้นครับ 
 

มติที่ประชุม -สมาชิกสภา ฯ เข้าประชุม  11 ท่าน 
 -เห็นชอบ    10 เสียง 
 -ไม่เห็นชอบ      0 เสียง 
 -งดออกเสียง      1 เสียง 
 
 
 
 
       /ระเบียบวาระท่ี 6... 
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ระเบียบวารที่ 6 ข้อ 6.2 
นายประเวท จินาจันทร์ ญัตติที่ 4/2566 เรื่อง การรับมอบพัสดุไว้ใช้ประโยชน์ทางราชการในเทศบาลตำบล 
ประธานสภาเทศบาล ห้วยทราย เชิญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย ครับ 

แบบขอเสนอญัตติ 

                                                                   ทีท่ำการสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย 
                                                                               หมู่ที่ 4  ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง 
                      จังหวัดเชียงใหม่   ๕๐๑๓๐ 
 

                 วันที่  15  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2566 
 

เรื่อง     ขอเสนอญัตติ 
 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย 
 

            กองคลังเทศบาลตำบลห้วยทราย ขอเสนอญัตติเพ่ือให้สภาเทศบาลตำบลห้วยทรายพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 
2566  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
  ตามที่เทศบาลตำบลห้วยทราย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาและตรวจสภาพพัสดุและ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กรณี ได้รับบริจาค จาก บริษัท ซี พี เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                 
ตามคำสั่งเทศบาลตำบลห้วยทราย ที่ 422/2566 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 โดยให้คณะกรรมการ
ประเมินราคาและตรวจสภาพพัสดุ ดำเนินการประเมินราคาและตรวจสอบสภาพพัสดุที่ได้รับบริจาค และ
รายงานผลการรับมอบต่อนายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย 

  กองคลังเทศบาลตำบลห้วยทราย คณะกรรมการประเมินและตรวจสภาพพัสดุ ได้ดำเนินการ
ประเมินราคาและตรวจสอบสภาพพัสดุที่ ได้รับบริจาคเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่  11 พฤษภาคม 2566                 
พบว่าถูกต้อง ครบถ้วน ตามรายการในเอกสารการบริจาค  เห็นความเสนอให้สภาเทศบาลตำบลห้วยทราย
พิจารณาอนุมัติการรับมอบพัสดุดังกล่าวไว้ใช้ประโยชน์ทางราชการในเทศบาลตำบลห้วยทราย ต่อไป พร้อมกันนี้
เห็นควรมอบหมายให้กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยทราย ดำเนินการควบคุม ดูแล บำรุงรักษา 

 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  รวมถึง 
กฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป    
   
 

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
 

             ขอแสดงความนับถือ 
       (ลงชื่อ)       ผู้เสนอ 
 

                         (นายวัยศักดิ์  ใจเทพ) 
                                            นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย  
 
 
      /นายประเวท จินาจันทร์... 
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นายประเวท จินาจันทร์ เชิญ ผู้อำนวยการกองคลัง ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นางสาวรังสิมา  บุญชัย เรียนประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ   และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
ผู้อำนวยการกองคลัง ดิฉัน นางสาวรังสิมา  บุญชัย  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ขอเพ่ิมเติม 

รายละเอียดจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 การรับมอบพัสดุ               
ที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ
หรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ มีความเห็นว่า  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  มาตรา 3 บัญญัติว่า “ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับ
พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับประกาศ 
ข้อบัญญัติและข้อกำหนดใดๆ ของหน่วยงานของรัฐที่ อยู่ภายใต้บั งคับแห่ ง
พระราชบัญญัตินี้” ซึ่งตามพระราชบัญญัติฯ  มาตรา 3 มีเจตนารมณ์ให้ยกเลิก
บทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุสำหรับกรณีอ่ืนที่มิได้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหาร
พัสดุก็ยังคงดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏกรณีที่มีผู้
อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ
หรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากสภาท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไดก็ดีหลังจากที่ได้รับ
พัสดุมาแล้วจะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 9 “การบริหารพัสดุ” ต่อไป ดังนั้น  
จึงขอให้ทางสภาเทศบาลตำบลห้วยทรายพิจารณาเห็นชอบในการรับมอบ พัสดุ
ดังกล่าวไว้ใช้ประโยชน์ทางราชการในเทศบาลตำบลห้วยทรายต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะ  
                      

นายประเวท  จินาจันทร์ มีสมาชิกสภาเทศบาล ฯ ท่านใดจะอภิปรายครับ/หากไม่มีผลจะขอความเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล ญัตติที่ 4/2566 เรื่อง การรับมอบพัสดุไว้ใช้ประโยชน์ทางราชการในเทศบาลตำบล

ห้วยทราย (ซับเมอร์สสูบน้ำ ยี่ห้อ MITSUBISHI รุ่น 4DSP-15050/12  พร้อมตู้ควบคุม
ระบบไฟฟ้า  จำนวน 2 ชุด) 

 

 สมาชิกสภาเทศบาล ฯ ท่านใดเห็นขอบโปรดยกมือขึ้นครับ 
มติที่ประชุม -สมาชิกสภา ฯ เข้าประชุม  11 ท่าน 
 -เห็นชอบ    10 เสียง 
 -ไม่เห็นชอบ      0 เสียง 
 -งดออกเสียง      1 เสียง 
 
 
พักรับประทานอาคาร เวลา 12.00 ถึง 13.00 น. 
 
 
          /เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุม  เวลา  13.00 น. 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ  
นายประเวท จินาจันทร์ ข้อ 7.1. เรื่อง การทำคานลำเหมือง ซอย 7 บริเวณศาลาข้างวัดบ้านหม้อ ที่ชำรุด 
ประธานสภาเทศบาล เสียหาย  เชิญ สท.ววิัฒ    อปูคำ ครับ 
 
นายวิวัฒ     อูปคำ เรียนประธานสภา ฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ   และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายวิวัฒ    อูปคำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้ วยทราย เขต . 2                   

เรื่องการทำคานลำเหมือง ซอย 7 บริเวณศาลาข้างวัดบ้านหม้อ ที่ชำรุดเสียหาย  
ขอให้ทางเทศบาลตำบลห้วยทราย ดำเนินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพ่ือให้ทำการสัญจร            
ไปมาได้สะดวก และลดอุบัติเหตุที่จะตามมาด้วย ครับ ขอบคุณครับ 

 
นายประเวท จินาจันทร์ เชิญ ผู้อำนวยการกองช่าง ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายธรรพ์ณธรณ์ ใสญาติ เรียนประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ   และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
ผู้อำนวยการกองช่าง กระผม นายธรรพ์ณธรณ์  ใสญาติ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตชี้แจ้งครับ 

เนื่องจากกองช่างเทศบาลตำบลห้วยทราย ได้ดำเนินการขออนุมัติจ้างเหมารถแมคโคร   
พร้อมหัวเจาะกระแทก จำนวน 1 วัน เป็นเงิน 4,500 บาท เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว      
ตามเอกสารที่ทางกองช่าง ได้ให้แก่ทางสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทรายแล้วนั้น 
ตอนนี้ได้สั่งวัสดุอุปกรณ์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากทางกองช่างมีงานคำร้องเข้า
มาเป็นจำนวนมาก จึงทำให้เกิดการล่าช้า และทางเทศบาลตำบลห้วยทราย มีกิจกรรม
หลายอย่าง กระผมต้องวางแผนการทำงาน กระผมคาดว่าในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 
ทางกองช่างจะดำเนินการให้แล้วเสร็จครับ ขอบคุณครับ 

 
นายประเวท จินาจันทร์ ครับ มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ เชิญ สท.วิวัฒ   อูปคำ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

 
นายวิวัฒ   อูปคำ เรียนประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ   และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายวิวัฒ   อูปคำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย เขต.2 ขอขอบคุณทาง 

ผู้อำนวยการกองช่างที่จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพ่ือให้การสัญจรไปมาได้สะดวก 
และลดอุบัติเหตุให้แก่ประชาชนด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 
 

นายประเวท จินาจันทร์ ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภาเทศบาล ข้อ 7.2 เรื่อง การสร้างสะพานติดต่อระหว่าง หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 8 
 เชิญ สท.จรัส   พลอยแก้วผล ครับ 
 
 
 
 
       /นายจรัส   พลอยแก้วผล... 
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นายจรัส   พลอยแก้วผล เรียนประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ   และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายจรัส  พลอยแก้วผล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย เขต. 1                 

การสร้างสะพานติ ดต่ อระหว่ าง หมู่ ที่  1  , 2  , 3  , 8   เป็ น เขตติ ดต่ อกัน                        
เพ่ือในการสัญจร และด้านการเกษตร ได้สะดวกสบาย งบประมาณปีนี้ถ้าเงินสะสม 
เรามีเพียงพอ กระผมขอพิจารณาการสร้างสะพานระหว่างหมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 8  ด้วย
ครับ ขอบคุณครับ 

 

นายประเวท จินาจันทร์ เชิญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
  
นายวัยศักดิ์  ใจเทพ เรียนประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ   และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมเห็นด้วยกับท่าน สท.จรัส  พลอยแก้วผล ที่จะสร้างสะพาน แต่ผมได้สอบถาม

เบื้องต้นมาแล้ว ได้ความว่า ทางกว้างกว่าทางเข้าป่าช้าบ้านล้านตอง กระผม ก็ไม่รู้จริง
เท็จ ต้องให้ช่างลงสำรวจ เพราะตอนสร้างของทางเข้าป่าช้าบ้านตอง ใช้งบประมาณ 
7 แสนกว่าบาท ถ้ากว้างกว่าคงจะใช้งบประมาณมาก กว่า ถ้าเกิดสร้างแล้ว                      
จะมีผู้สัญจรมากน้อยเพียงใด อาจจะเกินศักยภาพของทางเทศบาลตำบลห้วยทรายได้                 
แต่กระผมรับปากครับว่าจะให้ทางกองช่างลงสำรวจและประมาณการดูว่าใช้
งบประมาณเท่าไรครับ ขอบคุณครับ 

 

นายประเวท จินาจันทร์ เชิญ สท.จรัส   พลอยแก้วผล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

นายจรัส   พลอยแก้วผล เรียนประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ   และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ขอบคุณครับสำหรับการให้คำชี้แจงจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย ขอบคุณ

ครับ 
 

นายประเวท จินาจันทร์ ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภาเทศบาล ข้อ 7.3 เรื่อง ติดตามสถานะการดำเนินการโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ตามมติ

ประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 
2566 วันศุกร์ ที่  17 กุมภาพันธ์  2566 เชิญ สท.บุญมา อินต๊ะแก้ว ครับ 

 

นายบุญมา อินต๊ะแก้ว เรียนประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ   และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายบุญมา อินต๊ะแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย เขต. 2                   

การดำเนินการโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ตามมติประชุมสภาเทศบาลตำบล                  
ห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2566 วันศุกร์ ที่  17 
กุมภาพันธ์  2566 จำนวน 13 โครงการ กระผมอยากทราบว่า แต่ละโครงการได้
ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้วกี่โครงการและยังคงค้างก่ีโครงการ ครับ กระผมขอแจ้งการ
ทำงานของผู้รับเหมาด้วยครับ ทำไหมผู้รับเหมาถึงดำเนินการล่าช้า ผลประโยชน์                
ที่ได้รับก็คือประชาชนในพ้ืนที่ กระผมขอให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการดำเนินโครงการ
แต่ละโครงการเร่งให้ผู้รับเหมาทำงานโดยเร็ว และขอให้ผู้รับเหมารับผิดชอบงาน             
ด้วยครับ  ขอบคุณครับ              

 
 
 

       /นายประเวท จินาจันทร์... 
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นายประเวท จินาจันทร์ เชิญ ผู้อำนวยการกองช่าง ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายธรรพ์ณธรณ์ ใสญาติ เรียนประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ   และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาต ชี้แจงครับ เบื้องต้นถ้าเป็นโครงการฯ ที่เซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วนั้น               

ทางกองช่างจะเป็นผู้รับผิดชอบ ได้ดำเนินการอยู่ แต่ถ้าระหว่างการเซ็นสัญญาจะเป็น
ทางกองคลังเป็นผู้รับผิดชอบที่ยังไม่ได้ลงนาม ส่วนงานที่ลงงานแล้วตอนนี้ผู้รับเหมา                 
ก็ทำงานอย่างต่อเนื่อง อาจจะมีผู้รับเหมาบางราย ที่ล่าช้า กระผมได้สอบถามแล้ว             
มีผู้ รับ เหมา มาร์ค  ซี วิว  เอ็นจิ เนี ยริ่ ง  ถามว่างานวางท่ อทำไมยั งไม่ลงงาน                       
ทางผู้รับเหมาตอบว่าตอนนี้ได้ลงงานรางระบายน้ำก่อน เพราะว่าท่อตอนนี้กำลัง
ดำเนินการจัดทำการสั่งหล่อท่อ ทาง  มาร์ค ซีวิว ไม่ได้สั่งท่อจากบริษัทเดียวกับ
ผู้รับเหมารายอ่ืน ส่วนการล่าช้านั้น มีค่าปรับและดำเนินการไปตามสัญญาที่ผู้รับเหมา
ได้เซ็นสัญญากับทางเทศบาลตำบลห้วยทราย ครับ ขอบคุณครับ 

 

นายประเวท จินาจันทร์ เชิญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราบ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายวัยศักดิ์  ใจเทพ เรียนประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา ฯ   และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ ขออนุญาตเพ่ิมเติมจากผู้อำนวยการกองช่าง เนื่องจากโครงการฯ ที่ทางเทศบาลตำบล

ห้วยทราย ได้ดำเนินการนั้น การสรรหาผู้รับนั้นเราไม่ได้ระบุว่าเราจะต้องการ
ผู้รับเหมาจากบริษัทนี้ ส่วนมากผู้รับเหมาจะเป็นคนมาของานจากเทศบาล ฯ มากกว่า 
เราไม่ได้ขอให้ผู้รับเหมามาทำงาน ฉะนั้นถ้าทางผู้รับเหมาผิดสัญญา กับทางเทศบาล ฯ 
นั้น กระผมว่าทางผู้รับเหมาอาจจะทำงานหลายที่ที่ผู้รับเหมาได้ทำสัญญาไว้แล้ว                
จึงทำให้เกิดการล่าช้า ทางกระผมก็ได้เร่งให้ทางผู้อำนวยการช่าง และผู้อำนวยการ
กองคลัง ไดต้ิดตามจากผู้รับเหมาอยู่ตลอดเวลา ขอบคุณมากครับ 

 

นายประเวท จินาจันทร์ เชิญ ผู้อำนวยการกองคลัง ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
  

นางสาวรังสิมา บุญชัย เรียนประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ   และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
ผู้อำนวยการกองช่าง ดิฉัน นางสาวรังสิมา  บุญชัย ผู้อำนวยการกองช่าง  ขอเพ่ิมเติม โครงการจ่ายจาก            

เงินสะสม ครั้งที่  1 ปี 2566 ตามที่มีมติประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย               
สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 
2566 ทางกองคลังก็เร่งติดตามทุกโครงการฯ อยู่ตลอดเวลา ติดตามเร่งการทำงาน
ของผู้รับเหมาทุกบริษัท ที่ ได้ทำสัญญาจากเทศบาลตำบลห้วยทราย ณ ตอนนี้                     
ได้ทำสัญญาทุกโครงการ ฯ เรียบร้อยแล้ว ต่อจากนั้นก็เป็นส่วนการลงงานของ
ผู้รับเหมาที่จะดำเนินการตามโครงการ ฯ เอกสารได้แจกให้ทางสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน                   
ได้รับทราบแล้ว ข้อมูลนี้ ณ  วันที่ 26 พฤษภาคม 2566  รายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
         /โครงการ... 
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  ขอชี้แจงรายละเอียดเพียงเท่านี้คะ ขอบคุณคะ 
 
       /นายประเวท จินาจันทร์... 

ท่ี รายการ  งบประมาณ  จ านวนเงินตาม
สญัญา

สถานะ ผูร้บัจา้ง

1

โครงการกอ่สรา้งรางระบายน ้าคอนกรตีเสรมิเหลก็บรเิวณถนนสายบา้นลา้นตอง-
บา้นแมต่าดหน้าบา้นนายด ารง พระจติรค า หมูท่ี ่1 บา้นแมต่าด รางระบายน ้า
คอนกรตีเสรมิเหลก็ขนาดกวา้ง 0.30 เมตร ลกึ 0.30 เมตร ยาว 102 เมตร พรอ้ม
ฝาปิด

  231,300.00        222,500.00
อยูร่ะหวา่งการ
กอ่สรา้ง

มารค์ซวีวิเอน็จิ
เนยีริง่

2

โครงการวางทอ่ระบายน ้าคอนกรตีเสรมิเหลก็บรเิวณขา้งบา้นนางสมศร ีค าฝัน้ หมู่
ที ่2 บา้นหนองแสะ ทอ่ระบายน ้า คสล. 0.40 เมตร จ านวน 25 ทอ่นบ่อพกัจ านวน
 2  บ่อ

    35,100.00          35,000.00 เบกิจ่ายเงนิแลว้
ขวญัคอน
สตรคัชัน่

3

โครงการวางทอ่ระบายน ้าคอนกรตีเสรมิเหลก็ บรเิวณซอย 3 หน้าบา้นนางศรเีพญ็
 กณุาเงนิ ถงึล าเหมอืงสาธารณะประโยชน์หมูท่ี ่2 บา้นหนองแสะ ทอ่ระบายน ้า
คสล.0.40 เมตร จ านวน 130 ทอ่น บ่อพกัจ านวน 12 บ่อ

  198,400.00         195,000.00 เบกิจ่ายเงนิแลว้ ขวญัคอน
สตรคัชัน่

4
โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ บรเิวณซอย 13 หมูท่ี ่3  บา้นลา้นตอง
 กวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างตามสภาพ    60,000.00          59,300.00

อยูร่ะหวา่งการท า
สญัญา

กติตธิชัคอน
สตรคัชัน่

5
โครงการเดนิทอ่ประปา (ทอ่พวีซี)ี จุดที ่1 ซอย 10 จุดที ่2 วดัลา้นตองถงึบ่อบาดาล
 จุดที ่3 ถงักรองน ้า หมูท่ี ่3 บา้นลา้นตอง

   119,500.00         119,500.00
อยูร่ะหวา่งการ
กอ่สรา้ง

อุทยัการกอ่สรา้ง

6

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ บรเิวณซอยบา้นนางฉลวย  มรีส
จ านวน 3 ชว่ง หมูท่ี ่4 บา้นสนัเขา้แคบกลาง ชว่งที ่1 กวา้ง 4 เมตร ยาว 50 เมตร
 หนา 0.15 เมตร ไหลท่างตามสภาพ ชว่งที ่2 กวา้ง 2.50 เมตร ยาว 66 เมตร
หนา 0.15 เมตร ไหลท่างตามสภาพ ชว่งที ่3 กวา้ง 3 เมตร ยาว 30 เมตร  หนา
0.15 เมตร ไหลท่างตามสภาพ วา่งทอ่ คสล. 0.40 จ านวน 12 ทอ่น

  275,200.00  - 

อยูร่ะหวา่งก าหนด
ราคากลาง/สรร
หาผูร้บัจา้ง

-

7

โครงการวางทอ่ระบายน ้าคอนกรตีเสรมิเหลก็บรเิวณหน้าบา้นนายสกุจิ จนัทรต์า
เงนิ  หมูท่ี ่5 บา้นหมอ้ ทอ่ระบายน ้า คสล. 1.00 เมตร จ านวน 31 ทอ่น บ่อพกั
จ านวน 3 บ่อ

   174,100.00         172,000.00
อยูร่ะหวา่งการ
กอ่สรา้ง

อุทยัการกอ่สรา้ง

8

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ บรเิวณซอยบา้นนางฉนัทนา อนิต๊ะแกว้
 หมูท่ี ่6 บา้นดอยซวิ กวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ไหลท่างตามสภาพ

    75,400.00          74,500.00
อยูร่ะหวา่งการท า

สญัญา
กติตธิชัคอน
สตรคัชัน่

9

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ บรเิวณซอยบา้นนายวญิญ ู ชยัวริตัน์
หมูท่ี ่6 บา้นดอยซวิ กวา้ง 2.50 เมตร ระยะทาง 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ไหลท่างตามสภาพ

    79,100.00 -

อยูร่ะหวา่งก าหนด
ราคากลาง/สรร
หาผูร้บัจา้ง

-

10

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ บรเิวณซอยบา้นนางสคุนัธา  เสารค์ า
น้อย  หมูท่ี ่6 บา้นดอยซวิ กวา้ง 2.50 เมตร ระยะทาง 41.00 เมตร หนา 0.15
เมตร ไหลท่างตามสภาพ

   58,800.00 -

อยูร่ะหวา่งก าหนด
ราคากลาง/สรร
หาผูร้บัจา้ง

-

11
โครงการวางทอ่ระบายน ้าคอนกรตีเสรมิเหลก็ บรเิวณซอย 3 หมูท่ี ่7 บา้นป่าตงึ
ทอ่ระบายน ้า คสล. 0.40 เมตร จ านวน 82 ทอ่น บ่อพกัจ านวน 8 บ่อ   122,500.00         121,000.00

อยูร่ะหวา่งการ
กอ่สรา้ง

มารค์ซวีวิเอน็จิ
เนยีริง่

12

โครงการวางทอ่ระบายน ้าคอนกรตี               เสรมิเหลก็  บรเิวณหน้าบา้นนาย
เนตร พลหาญ หมูท่ี ่7 บา้นป่าตงึ ทอ่ระบายน ้า คสล.1.00 เมตร จ านวน 24 ทอ่น
บ่อพกัจ านวน 2 บ่อ

   113,000.00          111,500.00
อยูร่ะหวา่งการ
กอ่สรา้ง

มารค์ซวีวิเอน็จิ
เนยีริง่

13

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ บรเิวณซอยบา้นนางฟองไหล บุญทวี
ถงึสามแยกบา้นนางนิม่นวล มงพลอย หมูท่ี ่8 บา้นหว้ยทราย กวา้ง 3.00 เมตร
ระยะทาง 141.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างตามสภาพ

  243,400.00        240,600.00
อยูร่ะหวา่งการท า

สญัญา
ขวญัคอน
สตรคัชัน่
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นายประเวท จินาจันทร์ ครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ เชิญ สท.บุญมา  อินต๊ะแก้ว ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 

นายบุญมา อินต๊ะแก้ว เรียนประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ   และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายบุญมา  อินต๊ะแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย เขต.2 

ขอขอบคุณทางนายกเทศมนตรีฯ , ผู้อำนวยการกองช่าง และผู้อำนวยการกองคลัง           
ที่ชี้แจ้งรายละเอียดให้สมาชิกสภา ฯ ได้รับทราบ และจะเร่งดำเนินการโครงการ ฯ              
ให้โดยเร็ว ขอบคุณครับ 

 
 

นายประเวท จินาจันทร์ ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภาเทศบาล ข้อ 7.4 เรื่อง  ขอทราบความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงของพนักงานจ้าง               

ในสังกัดเทศบาลตำบลห้วยทราย เชิญ สท.สายเพชร   ทาโปปิน ครับ 
 

 

นายสายเพชร  ทาโปปิน เรียนประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ   และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายสายเพชร    ทาโปปิน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย เขต.2                     

ขอทราบความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงของพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาล
ตำบลห้วยทราย ฝากผ่านทางประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย ให้กับทาง
เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบด้วยครับ ขอคุณครับ 

 

นายประเวท จินาจันทร์ เชิญ ปลัดเทศบาลตำบลห้วยทราย ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
 

นายจีรพงศ์  เต็มจิตร์ เรียนประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ   และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
ปลัดเทศบาลตำบลฯ สืบเนื่องจากเมื่อการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยแรก                

(ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2566 นั้น จากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย                   
ได้สอบถามการทำงานของพนักงานจ้างเทศบาลตำบลห้วยทราย กระผมได้เข้าพบ
ผู้บริหาร อธิบายถึงว่ามีเหตุนี้เกิดขึ้น และได้เรียกพนักงานจ้างรายดังกล่าวเข้าพูดคุย
กับทางสมาชิกสภาเทศบาล ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กระผมก็เข้าใจว่าคงจะมีการยุติ
เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว แต่วันนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้ยื่นเสนอเรื่องอ่ืนๆ มา                
ขอทราบความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงของพนักงานจ้าง นั้น ในกระบวนการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนั้น มีระเบียบ กฎหมาย การบริหารงานบุคคลเป็นอำนาจ
หน้าที่ของนายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย ไม่ว่าจะเป็นพนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ร่วมถึงพนักงานจ้างเหมาบริการ นายกเทศมนตรี 
ฯ เป็นผู้ดูแลพนักงาน ทุกคน และตามกระบวนการเข้าสู่การตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้น ณ ปัจจุบันนี้มีกระบวนการด้านการบริหารงานบุคคล                
มีขั้นตอน  ข้อกฎหมาย การดำเนินการต่าง ๆ จะต้องมีหนังสือร้องเรียน ร้องทุกข์ 
กล่าวโทษ  

 
 
 
              /ว่าพนักงาน... 
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ว่าพนักงานจ้างรายนั้นได้ทำงานไม่เหมาะหรือกระทำความผิด และต้องมีผู้ยื่นคำร้อง
ถึงท่านนายกเทศมนตรี ฯ ต้องมีพยาน และหลักฐานประกอบ เมื่อนายกเทศมนตรีฯ 
ได้รับเรื่องแล้ว ก็จะต้องดำเนินการไปตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ซึ่งจะมี
คณะกรรมการ ได้รับการแต่งตั้งมาไต่รสวนผู้ที่กล่าวหากับผู้ถูกกล่าวหา ร่วมทั้งพยาน
บุคคล ในเบื้องต้น นำสืบก่อน เมื่อสืบแล้ว เห็นว่ามีข้อเท็จจริง มีมูล จะต้องส่งเรื่องให้
นายกเทศมนตรีฯ เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงจะต้องดำเนินการตามระเบียบ ข้อกฎหมายว่าด้วยระเบียบ             
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หลังจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง มีความเห็นอย่างไร นายกเทศมนตรีฯ จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ              
สอบวินัย อีกคณะฯ หนึ่ง จะต้องมีคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด ในกระบวนการ                
ซึ่งในการสอบวินัย ก็จะมีบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ที่เราจะต้องร้องขอ เพราะฉะนั้น
มีขั้นตอน กระบวนการอย่างไร หากว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นว่า พนักงาน
เทศบาลคนไหนทำงานไม่ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อไหน ขอให้ยื่นหนังสือมายัง
เทศบาลตำบลห้วยทรายโดยตรง กระผมขอนำเรียนให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบล               
ห้วยทรายแห่งนี้ รับทราบ ระเบียบ ข้อกฎหมาย เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

 
นายประเวท จินาจันทร์ เชิญ นิติกร ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นางสาวปัณณพัฒน์ คำตุ้ย เรียนประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ   และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
นิติกรปฏิบัติการ  ดิฉัน นางสาวปัณณพัฒน์   คำตุ้ย ตำแหน่ง นิติกร  ตามที่ปลัดเทศบาลฯได้ชี้แจงให้กับ 

ทางสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทรายไปแล้วนั้น ค่อนข้างจะครอบคลุมแล้วค่ะ 
ขั้นตอนและหลักเกณฑ์พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ซึ่งนายกเทศมนตรีมีอำนาจให้การดูแลพนักงานเทศบาล ถ้าสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดจะยื่น ก็สามารถตั้งเรื่องขึ้นมาได้ ท่านสามารถร้องเรียนได้ทางศูนย์
ดำรงธรรมเทศบาลตำบลห้วยทราย สมาชิกสภาเทศบาลเห็นว่าพนักงานเทศบาล               
ท่านใดทำงานไม่เหมาะหรือกระทำความผิด สามารถยื่นหนังสือมาทางเทศบาล                
ต้องมีพยาน และหลักฐานประกอบ จะต้องทำตามขั้นตอนต่อไป  ขอบคุณคะ่ 

 
นายประเวท จินาจันทร์ เชิญ สท. สายเพชร  ทาโปปิน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสายเพชร  ทาโปปิน เรียนประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ   และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ขอบคุณครับ สำหรับการชี้แจงรายละเอียด ระเบียบ และข้อกฎหมาย จาก

ปลัดเทศบาล และนิติกร เทศบาลตำบลห้วยทราย กระผมจะได้นำแนวทางนี้ไปศึกษา
และปฏิบัติต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

 
นายประเวท จินาจันทร์ ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภาเทศบาล ข้อ 7.5 นิยามของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เชิญ ปลัดเทศบาลฯ

ครับ  
         /นายจีรพงศ์ เต็มจิตร์... 
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นายจีรพงศ์  เต็มจิตร์ เรียนประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ   และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
ปลัดเทศบาลตำบลฯ นิยามของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 
อาคารเป็นตัวบ้านพักอาศัยหรือไม่ สิ่งที่สามารถช่วยได้นั้นต้องเป็นพักอาศัยที่มีคน
อาศัยเป็นประจำ การช่วยเหลือนั้นให้ช่วยกับเจ้าของบ้าน โรงจอดรถ เพลิงเก็บของ
ช่วยเหลือไม่ได้ ยุ้งฉางเก็บพืชผลทางการเกษตร ช่วยได้แต่ยุ้งฉางฯ นั้นต้องให้เก็บ
พืชผลทางการเกษตรจริง ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ขอบคุณครับ 

 

นายประเวท จินาจันทร์ สมาชิกสภารับทราบครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ / ถ้าไม่มีผู้ใด 
ประธานสภาเทศบาล  
 
 

นายประเวท จินาจันทร์ ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภาเทศบาล ข้อ 7.6 เรื่อง รถกระเช้าไฟฟ้า การบำรุงรักษาส่วนกลางของเทศบาลตำบล             

ห้วยทราย และประปาเทศบาลตำบลห้วยทราย เชิญ สท.อุทัย  แก้วหมี ครับ 
 
นายอุทัย    แก้วหมี เรียนประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ   และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
ปลัดเทศบาลตำบลฯ กระผม นายอุทัย  แก้วหมี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย เขต. 2 ก่อนอ่ืน

กระผมต้องขอขอบคุณทางฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย และ
พนักงานเทศบาลตำบลห้วยทราย ที่ทำให้เทศบาลตำบลห้วยทรายได้รถกระเช้าไฟฟ้า
คันใหม่ ซึ่งเราได้ดำเนินที่จะจัดซื้อจัดจ้างรถกระเช้าไฟฟ้ามาเป็นเวลายาวพอสมควร 
จนทำให้เราก็ได้รถกระเช้าไฟฟ้ารถใหม่ มาเพ่ือใช้สำหรับการซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณ
ในพ้ืนที่ตำบลห้วยทราย ขอบคุณครับ 1. กระผมสงสัยและขอคำปรึกษาว่าลักษณะ
ของรถกระเช้าไฟฟ้าคันใหม่นั้น ทำไมตัวกระเช้าถึงอยู่ด้านนอกตัวรถ การจัดซื้อจัดจ้าง             
มีวิธีการประกอบรถกระเช้าไฟฟ้า เป็นอย่างไร ดูแล้วว่ารถกระเช้าไฟฟ้าคันเดิมตัว
กระเช้าจะอยู่ในตัวรถ แต่รถคันใหม่ตัวค้ำจะอยู่ตรงท้าย กระผมเกรงว่าตัวกระเช้า          
จะทำให้เกิดอันตรายได้ ขอทราบรายละเอียดด้วยครับ 2. การบำรุงและซ่อมแซม
รถยนต์ส่วนกลาง ไม่ทราบว่าได้ดำเนินการในส่วนถึงไหนแล้วครับ 3. ระบบน้ำประปา
เทศบาลตำบลห้วยทราย น้ำประปาเทศบาลตำบลห้วยทรายมีขนาด 20000 ลิตร 
ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการดูแลระบบประปาเทศบาลตำบลห้วยทราย           
ว่าน้ำประปาเทศบาลตำบลห้วยทรายไม่พอใช้ กระผมไม่ทราบทำไมถึงไม่พอใช้ ซึ่ งมี
ขนาดบรรจุถึง 20000 ลิตร น้ำประปา 20000 ลิตร นี้สามารถใช้ในหมู่บ้าน              
สันเข้าแคบกลางทั้งหมู่บ้านและยังเหลือใช้อยู่ ถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถสอบถามมา
ทางกระผมได้นะครับ กระผมสามารถจะเข้ามาช่วยเหลือและให้คำปรึกษาได้ กระผม
ว่าลักษณะแบบนี้คือจากถังกรอง จะมีท่อลงไปถังเก็บน้ำสะอาดที่กรองแล้ว ทั้งนี้น้ำ            
ที่ลงมากรองไม่สามรถที่จะลงไปในถังที่จัดเก็บน้ำได้ เพราะท่อจากหน้า 4 ถ้าไม่แบบนี้
เราสามารถเปิดดูได้เลยนะครับไม่เกิน 1 นิ้ว ทำให้น้ำที่ไหลจากถังกรองลงไปถังเก็บ
นิดเดียว และส่วนที่ เหลือนำไปทิ้งปริมาณน้ำ ¾ น้ำที่สามารถใช้ได้แค่ 1 ส่วน 
เพราะฉะนั้นระบบประปาจะน้ำออยู่ตลอดเวลา น้ำจะกรองอยู่ตลอดเวลา บางครั้ง
บ้านสันเข้าแคบกลาง ระบบประปาเกิดข้อผิดพลาด บ้านสันเข้าแคบกลางจึงขอใช้
น้ำประปาของเทศบาลตำบลห้วยทราย ประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่                            
ที่รับผิดชอบให้ปิดเนื่องจากเทศบาลตำบลห้วยทรายไม่พอใช้ 

        /กระผม... 
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 กระผมแนะนำว่าให้ทำท่อน้ำจากถังกรองลงไปถังเก็บน้ำให้น้ำไหลสะดวก สมมุติว่า              
4 นิ้ว อย่างเล็กๆ ไหลได้ 3 นิ้ว แต่ประปาของเทศบาลฯ หน้าจะไม่เกิน 1 นิ้ว                       
ที่ไหลลงมา ถ้ามีวิธีแก้ไขหรือจะทำวันไหนโทรประสานมาทางกระผมได้เลยครับ 
กระผมยินดีให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำ เพราะจากประสบการณ์ที่กระผมอยู่
กับการดูแลระบบประปา 20 กว่าปี กระผมสามารถช่วยเหลือได้ครับ ขอบคุณครับ 

 
นายประเวท จินาจันทร์ เชิญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายวัยศักดิ์   ใจเทพ เรียนประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ   และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมขอขอบคุณ สท.อุทัย  แก้วหมี ครับ ที่จะให้การช่วยเหลือและให้คำปรึกษา 

เกี่ยวกับระบบประปาของเทศบาลตำบลห้วยทราย ตามที่กระผมได้ดำรงตำแหน่งมา
นั้นในอาคารสำนักงานน้ำพอใช้ครับ แต่กระผมว่าอาจจะมีบางครั้งที่ เราต้องใช้
น้ำประปาของเทศบาลเพื่อนำไปใช้การช่วยเหลืองานของหมู่บ้าน กระผมจะตรวจสอบ
ดูอีกครั้งครับ ถ้ามีการซ่อมแซมระบบประปา จะได้ขอเชิญ ท่าน สท.อุทัย  แก้วหมี 
เพ่ือมาให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาของระบบประปาเทศบาลตำบลห้วยทราย ครับ 
ขอบคุณครับ 

   
นายประเวท จินาจันทร์ เชิญ สท. อุทัย  แก้วหมี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

นายอุทัย    แก้วหมี เรียนประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ   และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมยินดี และให้การช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่ง ครับ ขอบคุณครับ 
 
 

นายประเวท จินาจันทร์ เชิญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

นายวัยศักดิ์   ใจเทพ เรียนประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ   และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ เรื่อง รถกระเช้าไฟฟ้าตามที่ท่าน สท. อุทัย  แก้วหมี ถามว่าทำไมตัวรถกระเช้าถึงอยู่

ด้านนอกตัวรถ ตามที่กระผมได้เห็นมานั้น มีเทศบาลตำบลสันกำแพง เทศบาลตำบล            
แม่ปูคา ก็มีเหมือนของเทศบาลตำบลห้วยทราย ครับ กระผมว่าคงเป็นนวัตกรรมใหม่
ของการประกอบรถกระเช้าไฟฟ้า ครับ 

 
นายประเวท จินาจันทร์ เชิญ ผู้อำนวยการกองคลัง ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
       /นางสาวรังสิมา  บุญชัย... 
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นางสาวรังสิมา  บุญชัย เรียนประธานสภา ฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ   และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
ผู้อำนวยการกองคลัง ขออนุญาตเพ่ิมเติมจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย เนื่องจากการจัดซื้อ                

จัดจ้ างรถกระเช้ าไฟ ฟ้านั้ น เป็น ไปตามกำหนดคุณลักษณะ   และได้แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ ขออนุญาตตอบแทนคณะกรรมการกำหนด
คุณลักษณะ เพราะได้เป็นมีส่วนร่วมและให้คำปรึกษาจากคณะกรรมการกำหนด
คุณลักษณะ รถกระเช้าไฟฟ้ามี  2 ไซส์  รถกระเช้าไฟฟ้าคันเดิมเป็นไซส์ ใหญ่             
สีแดง ที่เราจัดซื้อจัดจ้างมาเป็นขนาดไซส์เล็ก  เนื่องจากคณะกรรมการกำหนด
คุณลักษณะอยากได้เพราะสามารถเข้าซอยทางแคบได้ง่าย แต่เครนเราต้องใช้ใน
ลักษณะสูง ก็เลยทำให้ เครนยืนออกมาจากตัวเพราะขนาดไซส์เล็ก ตามที่ท่าน
นายกเทศมนตรีฯ ได้กล่าวว่าเป็นมาตรฐาน เพราะว่าการกำหนดคุณลักษณะ 
คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะได้พิจารณาจาก เทศบาลตำบลสันกลาง องค์การ
บริหารส่วนตำบลสันกำแพง เทศบาลตำบลสันกำแพง ในส่วนนี้จะเป็นมาตรฐาน
เดียวกันหมดค่ะ  เรื่องการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลห้วยทราย 
เมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านเกิดปัญหา ดิฉันก็ได้สอบถามและได้ความว่า งบประมาณ ที่จะ
ซ่อมแซมนั้น มีเพียงพอไม่ได้มีปัญหา แต่ที่มีปัญหานั้นคืองบประมาณที่การจัดซื้อวัสดุ
ในการจะเปลี่ยนยาง ก่อนที่ยางรถบรรทุกน้ำจะชำรุดไม่มีใครรับผิดชอบ และไม่มีใคร
ทำเรื่องมาให้กับทางพัสดุเลย แต่พอยางรถชำรุด ไม่สามารถขับขี่ได้แล้ว ก็มาบอกว่า
จะดำเนินการจัดซื้อยางรถดังกล่าว ซึ่งงบประมาณจัดซื้อพัสดุไม่เพียงพอ ก็ได้แจ้ง
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแล้ว ให้ทำบันทึกข้อโอนงบประมาณเพ่ือดำเนินการจัดซื้อพัสดุ 
ถ้างบประมาณไม่ได้โอนพัสดุก็ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ ในส่วนของงบประมาณใน
การจัดซื้อยางรถตอนนี้นายกฯ ก็ได้เร่งมา  ณ ตอนนี้ดิฉันก็ดำเนินการให้เรียบร้อยแล้ว 
ส่วนค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ถามว่าทำไมไม่เอาไปซ่อมแซม ขอตอบว่า
งบประมาณมีค่ะ แต่ไม่มีคนทำเอกสาร คนนำไปซ่อมอีกคน แล้วนำให้อีกคนหนึ่งทำ 
แต่ไม่ทำพัสดุก็ไม่สามารถเบิกได้ค่ะ จึงเป็นที่มาว่าทางอู่ไม่รับซ่อมให้กับทางเทศบาล
ตำบลห้วยทราย ค่ะ ขอชี้แจงรายละเอียดเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

 
นายประเวท จินาจันทร์ เชิญ ปลัดเทศบาลตำบลห้วยทราย ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายจีรพงศ์   เต็มจิตร์ เรียนประธานสภา ฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ   และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล ขอเพ่ิมเติมจากผู้อำนวยการกองคลัง หลังจากรับทราบปัญหา ผู้บริหารก็ได้ปรึกษากัน

และได้วางแนวทางว่าจะรื้อคำสั่งการใช้รถยนต์ส่วนกลางเดิม เพ่ือนำมาทบทวน                
ถ้านำเรียบร้อยแล้ว จะได้เรียกผู้ที่รับผิดชอบดูแลรถยนต์ส่วนกลาง และ ผู้ขับรถยนต์
ส่วนกลาง ว่าในกระบวนการใช้รถต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง การส่งซ่อมต้องทำ
แบบไหน เพ่ือจะได้ลดปัญหาที่ เกิดขึ้น กระผมได้มอบหมายให้งานธุรการเป็น
ผู้ดำเนินการคำสั่งแต่งตั้งดังกล่าว ฯ ซึ่งตอนนี้ได้รวบรวมรายละเอียดแล้วบางส่วน 
และในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 จะมีการประชุมครั้งแรกก่อน และจะต้องทำ              
ร่างเสนอให้นายกฯ เมื่อร่างคำสั่งออกมาเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นก็คงนำแจ้งให้
สมาชิกสภาฯ รับทราบต่อไป ขอบคุณครับ 

 

 
       /นายประเวท จินาจันทร์... 
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นายประเวท จินาจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย รับทราบ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล ต่อไป ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ  
 ข้อ 7.7 เรื่อง  บ่อสิ่งปฏิกูล 
 
นายสายเพชร  ทาโปปิน เรียนประธานสภา ฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ   และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม ขอให้รายละเอียด เรื่อง การทำบ่อสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 6 บ้านดอยซิว ตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2540 จนถึง ณ ปัจจุบัน ทางหมู่บ้าน เราไม่ต้องการบ่อสิ่งปฏิกูล แล้วตอนนี้บ่อ
สิ่งปฏิกูลขึ้นเกิดได้อย่างไร ชาวบ้านและผู้ใหญ่บ้าน ก็ยังไม่ได้ประชาคม และรับทราบ 
เจ้าหน้าที่ทางเทศบาลตำบลห้วยทราย ออกใบอนุญาตให้กับบริษัทที่น้ำสิ่ งปฏิกูล                    
ได้อย่างไร ครับ กระผมขอฝากท่านประธานสภาฯ ผ่าน ไปทางผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลห้วยทราย ชี้แจงด้วยครับ ขอบคุณครับ  

 
 

นายประเวท จินาจันทร์ เชิญ ปลัดเทศบาลตำบลห้วยทราย ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายจีรพงศ์   เต็มจิตร์ เรียนประธานสภา ฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ   และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล ขอชี้แจงรายละเอียดครับ เห็นการณ์นี้เกิดขึ้นคอนที่ผู้บริหารได้ไปอบรมต่างจังหวัด 

กระผมได้รับ เรื่องจากทางฝ่ายปกครองว่ามีบริษัท ๆ หนึ่ง ได้นำสิ่งปฏิกูลมาทิ้งในพ้ืนที่ 
กระผมก็ได้เช็คจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแล้ว ปรากฏว่ามีเจ้าของรถสิ่งปฏิกูลมาขอ
ใบอนุญาต จากเทศบาลตำบลห้วยทราย ซึ่งในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่รับเรื่องแล้วเจ้าหน้าที่
ลงไปตรวจสอบดู พอไปตรวจสอบดูแล้ว ก็มาดูระเบียบ กฎหมาย ปรากฏว่า              
ไม่ได้มีในไขเงื่อนข้อใดเลยครับ เพราะว่าอะไรนั้น การทำบ่อสิ่งปฏิกูลที่นำมาทิ้งนั้น 
ต้องเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายสุขลักษณะ กฎหมายอนุญาตการก่อสร้าง
อาคารทำบ่อ เพราะฉะนั้นเบื้องต้นกระผมก็ได้ตรวจสอบข้อมูลว่าได้เคยขอใบอนุญาต
จากเทศบาลตำบลห้วยทราย หรือเปล่า ไม่ใช้ เป็นรายใหม่ กระผมได้เช็คจากกองช่าง
แล้ว ทราบว่าไม่ได้มีการยื่นเรื่องขออนุญาตสร้างอาคารไม่มีการขออนุญาต กระผมก็ได้
ชี้แจ้งทางฝ่ายปกครองแล้วว่า ประเด็นคือว่าดูแล้วเอกสารไม่สมบูรณ์ การที่จะนำสิ่ง
ปฏิกูลมาทิ้งได้นั้น จะต้องมีกฎหมายหลายตัวที่ต้องนำมาเกี่ยวข้อง ดังนั้นเทศบาล
ตำบลห้วยทราย ก็ไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ สามารถแจ้งฝ่ายปกครองสามารถ
โดยตรงได้ กรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ หรือนายอำเภอ กระผมได้นำเรียนให้
ฝ่ายปกครองเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นผู้บริหาร ได้เดินทางกลับจากการอบรมมา 
กระผมก็ได้นำเรียนให้นายกฯ รับทราบ ว่าเทศบาลตำบลห้วยทราย และงาน
สาธารณสุขไม่ได้ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้นำสิ่งปฏิกูลมาท้ิง  ครับ ขอบคุณครับ 

 

นายประเวท จินาจันทร์ เชิญ สท.สายเพชร  ทาโปปิน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสายเพชร  ทาโปปิน เรียนประธานสภา ฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ   และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมขอขอบคุณ ปลัดเทศบาลตำบลห้วยทราย ด้วยนะครับ ที่ชี้แจ้งรายละเอียด 

ครบถ้วน สมบูรณ์ ให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย ได้รับทราบ ขอบคุณครับ 
 
 
 

       /นายประเวท จินาจันทร์... 
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นายประเวท จินาจันทร์ สมาชิกสภารับทราบครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ / ถ้าไม่มีผู้ใด 
ประธานสภาเทศบาล จะอภิปรายแล้ว  กระผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ 

สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2566 วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 ครับ 
 

เลิกประชุมเวลา เวลา 15.00 น. 
 

 
 
 




